



Title :
Subject Heading 1 :
Subject Heading 2 :
Source :
Date :



หน้า 10

‘หอการค้า’ ขยับเคลื่อนบทบาท.

ระดมสมองถกแผนรับมือเศรษฐกิจปี 58 ชงสมุดปกขาว‘รบ.’

“หอการค้า” ระดมสมองถกแผนขยับเคลื่อนเศรษฐกิจปี 58 เตรียมนำข้อสรุปทำเป็นสมุดปกขาวเสนอนายกฯ ด้าน“มท.1” ลั่นพร้อมแก้ปัญหาอุปสรรคอำนวยความสะดวกเอกชนลงทุน เร่งพิจารณากฎหมายผังเมืองพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จุด

■ ‘หอการค้า’ ต่อจากหน้า 1

ที่หอประชุมสมเด็จพระญาณสังวรวิมลมหาเถรสมาคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ต.ท่าสุต อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 22 พ.ย.57 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 และได้กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “กระทรวงมหาดไทยกับการขยับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค” ว่า กระทรวงมหาดไทยพร้อมแก้ปัญหาอุปสรรคและอำนวยความสะดวกให้กับภาคเอกชนให้ลดลง

เพื่อให้เอกชนสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้มากขึ้น เพื่อเตรียมรองรับก้าวสู่ความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ในปีหน้าได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดทำแผนลงทุนก่อสร้างระบบขนส่งในหลายเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งภายในกลุ่มของอาเซียน โดยพร้อมรับฟังข้อเสนอของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านยุทธศาสตร์ ดังนั้นควรนำความได้เปรียบนี้มาพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ทั้งทางน้ำ ทางบก และทางอากาศ ขณะเดียวกันยอมรับว่าประเทศไทยยังมีอุปสรรคต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะกฎหมายผังเมืองซึ่งยังขาดข้อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนต่อการพัฒนาพื้นที่ในประเทศ

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการเร่งพิจารณากฎหมายผังเมืองในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5 จุด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด และสงขลา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 ปี จึงจะแล้วเสร็จ เพื่อให้ทันรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มองว่าเมื่อจัดทำผังเมืองใหม่ควบคู่กับการทยอยสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะทำให้เศรษฐกิจตามแนวชายแดนเติบโตสูงขึ้นในอนาคต

ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่ทั่วประเทศครั้งที่ 32 ที่จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 21-23 พ.ย.นี้

โดยมีตัวแทนจากหอการค้าทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 1,500 คน เพื่อระดมความเห็นจากภาคเอกชนในการศึกษาศักยภาพในพื้นที่ภาคเหนือและจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการรวบรวมข้อมูลการค้า การลงทุน เพื่อใช้ในการวางแผนขยับเคลื่อนยุทธศาสตร์ปี 58 ก่อนจะรวบรวมข้อสรุปจัดทำเป็นสมุดปกขาวเพื่อเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้นำไปพิจารณาขยับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป